



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ร ๑๓๖๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งซื้อสิ่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI) ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
 และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)
 ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ครอบครัวผู้ป่วย และเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๕๐ ระลอกเมษายน (เพศหญิง อายุ ๒ ปี) และให้กำลังใจเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย	- รพ.โกสุมพิสัย - สสอ.โกสุมพิสัย
๒	ให้ทีม SAT จัดทำแผนภาพความสัมพันธ์ของผู้ป่วยยืนยันระลอกเมษายนจังหวัดมหาสารคาม เช่น ๑) กลุ่มที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ๒) กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒ ระลอกเมษายน ๓) กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเมธาโฮม ๒ (เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง) ๔) กลุ่มรถแท็กซี่ และ You tuber เป็นต้น	- กลุ่มภารกิจตระหนักรู้ สถานการณ์ SAT
๓	ให้กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ดำเนินการศึกษาระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณสำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุทธาเวช และโรงพยาบาลสนาม และให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	- กลุ่มภารกิจการเงินและ งบประมาณ (Finance)
๓	ให้นำประเด็นที่ได้จากการประชุม เพื่อเสนอขอมติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในวันที่ (๑๕ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐น. ดังนี้ ๑) การของงบประมาณบียันย้งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ๒) งบค่าสาธารณูปโภค ๓) ข้อสั่งการการจัดสร้างรั้วโรงพยาบาลสนามริมห้วย	- กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และวิชาการ STAG

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๖